

CẦN ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 18/7, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư tại xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) và dự án phát triển nhà ở khu đô thị mới tại xã Tân

Bình và phường Tiên Phong (thành phố Thái Bình); dự án trung tâm điện - khí LNG; dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại khu trung tâm y tế tỉnh; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Thái Bình; tiến độ thực hiện quy hoạch xây dựng khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp cồn Vành - cồn Thủ và dự án sân golf cồn Vành.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất nhận định tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh thời gian yêu cầu còn chậm. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do khó khăn, vướng mắc liên quan đến chỉ tiêu sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển

công trình hạ tầng thuộc phạm vi dự án, công tác tài chính cho người dân bị thu hồi đất. Ngoài ra, các thủ tục đầu tư, thực hiện dự án liên quan đến các bộ, ngành trung ương chưa được giải quyết kịp thời.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cho rằng việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án chưa thực sự hiệu quả. Nhận thức của một số cán bộ, công chức trong thực thi công vụ chưa cao. Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan cần chủ động hơn nữa trong giải quyết công việc, phải có báo cáo tiến độ theo từng tuần, từng tháng, Gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo

cũng như gắn trách nhiệm từng bộ phận, từng bộ chuyên môn trong triển khai thực hiện dự án; chủ động bám sát các bộ, ngành trung ương để giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn mới phát sinh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo ghi nhận nỗ lực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân đối với việc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá tiến độ của hầu hết các dự án trọng điểm đều không đạt kế hoạch đề ra. Đồng chí đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo và các sở, ngành, địa phương cần nghiêm túc rút kinh nghiệm; nêu cao tinh thần trách nhiệm,

tập trung tối đa thời gian, tâm huyết, quyết liệt, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm. Cần đổi mới tư duy, tăng cường trao đổi, phối hợp đi đến thống nhất giữa các sở, ngành, địa phương; vận dụng cách làm sáng tạo, tháo gỡ cho được những khó khăn, vướng mắc trong thời gian sớm nhất để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ từng dự án cụ thể, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở từng dự án theo thẩm quyền. Đối với những vướng mắc vượt quá thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo để có biện pháp đôn đốc, giải quyết, bảo đảm tiến độ đề ra.

MINH PHÚC**KHEN THƯỞNG 29 TẬP THỂ, 27 CÁ NHÂN...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 18/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tin dụng chính sách xã hội (CSXH). Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng CSXH; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh...

Ngay sau khi Chỉ thị số 40-CT/TW được ban hành, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện rất quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến ngày 30/4/2024, tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đạt hơn 4.443 tỷ đồng, tăng 111,87% so với thời điểm 31/12/2014; trong đó, nguồn vốn cần đối từ trung ương chuyển về đạt gần 3.515 tỷ đồng, tăng 75,2% so với thời điểm 31/12/2014; nguồn vốn địa phương được trung ương cấp bù lãi suất đạt hơn 795 tỷ đồng, tăng 885,53% so với thời điểm 31/12/2014; nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương đạt hơn 133 tỷ đồng, tăng 1.180,1% so với thời điểm 31/12/2014. Tổng doanh số cho vay đạt 15.288 tỷ đồng, tăng 180,7% so với năm 2014. Tổng doanh số thu nợ đạt 11.069 tỷ đồng, tăng 209,68% so với năm 2014. Tổng dư nợ

cho vay đạt 4.437 tỷ đồng, tăng 111,84% so với năm 2014 với 97.569 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn. Chất lượng tín dụng được bảo đảm, nợ quá hạn trong toàn Chi nhánh đến hết tháng 4/2024 chỉ còn gần 5 tỷ đồng, chiếm 0,11% tổng dư nợ, giảm 0,03% so với năm 2014. Trong 10 năm, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp hơn 110.000 gia đình trên địa bàn tỉnh vượt qua ngưỡng nghèo, tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 là 2,9%, đến năm 2023 còn 1,82%. Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đã khẳng định đây là chủ trương đúng, phù hợp, thiết thực, mang tính đột phá trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tin dụng CSXH, qua đó nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Trong bối cảnh Thái Bình đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX cũng như đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra, đồng thời chuẩn bị tâm thế bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới các cấp ủy đảng và toàn hệ thống chính trị



Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

trong tỉnh nhận thức đầy đủ, rõ ràng hơn về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu đối với nguồn vốn tin dụng CSXH và các chủ trương liên quan; tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn Chỉ thị số 40-CT/TW. Trong đó, cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung, kết quả thực hiện vào chương trình công tác hàng tháng, quý, năm, trên cơ sở đó đánh giá đúng thực chất đồng thời có các chủ trương, biện pháp phù hợp, kịp thời đối với hoạt động tín dụng chính sách; quan tâm bổ sung nguồn vốn ủy thác sang Ngân hàng CSXH để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan liên quan chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng CSXH,

quan tâm thực chất đến các đối tượng vay vốn, bảo đảm nguồn vốn vay đi vào thực tế và phát huy tác dụng bền vững; phát hiện kịp thời các vấn đề bất cập, hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai ở cơ sở, từ đó báo cáo, tham mưu các giải pháp tháo gỡ hiệu quả. Nhận mạnh về ý nghĩa nhân văn của nguồn vốn tín dụng xã hội của Chính phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đồng thời bám sát các chủ trương của tỉnh để đưa nguồn vốn tín dụng xã hội của Chính phủ tới đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy hiệu quả bền vững của nguồn vốn, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng

định quyết tâm thực hiện hiệu quả hơn Chỉ thị số 40-CT/TW trong thời gian tới; mong muốn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có các cơ chế, chính sách ngày càng đầy đủ hơn, quan tâm tới các lĩnh vực của các địa phương, trong đó có Thái Bình; đồng thời, mong muốn Ngân hàng CSXH tiếp tục quan tâm, phối hợp, hỗ trợ kịp thời các nguồn vốn cho tỉnh, từ đó giúp tỉnh có thêm nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dịp này, 29 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW được nhận bằng khen của UBND tỉnh, giấy khen của Ngân hàng CSXH và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh.

MINH HƯƠNG - NGUYỄN THỜI**TUYÊN DƯƠNG CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ...**

(Tiếp theo trang 1)

Hưởng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng ngày 18/7, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc, tiêu biểu năm 2024. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư

thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Phong trào thi đua "Lao động xuất sắc, tiêu biểu năm 2024" được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động cách đây hơn 40 năm, là phong trào thi đua tiêu biểu nhất của tổ chức công đoàn. Phong trào đã được các

cấp công đoàn tỉnh Thái Bình triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng ngành, nghề, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng tham gia. Với sự sáng tạo không ngừng, nhiều công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh không chỉ hoàn thành tốt công việc được giao mà còn có nhiều đề tài, sáng

kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ mới vào sản xuất, kinh doanh, công tác, mang lại lợi ích lớn cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhằm động viên, tôn vinh và phát huy những sáng kiến, sáng tạo của công nhân viên chức lao động, những năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã kịp thời tuyên dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

Tại buổi lễ, 19 cá nhân vinh dự được nhận bằng Lao động

sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên dương, khen thưởng 95 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc, tiêu biểu. Đây đều là những tấm gương đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" và hoạt động công đoàn, luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

THU HOÀI - THANH TÙNG**TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH...**

(Tiếp theo trang 1)

tiếp tục phát huy ưu điểm; kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; đồng thời, đề xuất các giải pháp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn Kế hoạch số 21-KL/TW trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trưởng đoàn kiểm tra số 1174 đề nghị quá trình kiểm tra phải bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng nội dung, quy trình, quy định của Đảng;

không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tổ chức đảng được kiểm tra. Các thành viên đoàn kiểm tra chủ động thực hiện các nội dung được chỉ phân công; nghiêm cứu, kiến nghị, đề xuất với trưởng đoàn, phó trưởng đoàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao và các vấn đề liên quan đến nội dung, đối tượng kiểm tra; chịu trách

nhiệm về kết quả kiểm tra. Tổ chức kiểm tra theo đúng nội dung, phương pháp tiến hành bảo đảm tiến độ, chất lượng, mục đích, yêu cầu đề ra. Đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà, đồng chí đề nghị tập trung xây dựng báo cáo, chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan; chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp trong quá

trình kiểm tra; bố trí địa điểm làm việc và tạo điều kiện thuận lợi để đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ. Kịp thời bổ sung văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra và báo cáo, giải trình, làm rõ những vấn đề phục vụ việc xem xét, đánh giá, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

TẬP TRUNG THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

mục tiêu); hạ tầng mạng băng thông rộng cấp quang phủ 100% đơn vị hành chính cấp xã, trên 54,4% hộ gia đình; hoàn thành 78% phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh. Các lĩnh vực về hạ tầng số, nhân lực số, nhận thức số, an toàn thông tin mạng... đã và đang tích cực triển khai, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Đối với việc thực hiện Đề án 06, việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, toàn

tỉnh đã tiếp nhận hơn 121.000 hồ sơ, trong đó trực tuyến gần 110.000 hồ sơ (đạt 87,9%); số hóa gần 100.000/123.000 hồ sơ tiếp nhận giải quyết TTHC (đạt 80,8%). Việc thanh toán không dùng tiền mặt được các cơ quan, đơn vị và người dân tích cực hưởng ứng. 100% cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt. Toàn tỉnh đang thực hiện chi trả cho gần 23.000 người hưởng lương hưu,

trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản. Đến trước ngày 1/7, toàn tỉnh đã cấp hơn 1,7 triệu thẻ căn cước công dân. Công tác cấp tài khoản định danh điện tử toàn tỉnh thu nhận được gần 50.000 hồ sơ, kích hoạt được gần 30.000 tài khoản. Cùng với số những kết quả đạt được, nhiều chỉ tiêu về CDS và Đề án 06 đạt tỷ lệ thấp: tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia đạt 2,22%; số nhiệm vụ về CDS hoàn thành so với nhiệm vụ giao thấp, đạt 16%...

Tại hội nghị, các sở, ngành, địa phương thảo luận những kết quả đạt được và kinh nghiệm; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và

giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo về CDS, Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh ghi nhận nỗ lực và những kết quả đạt được của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện CDS và Đề án 06 của tỉnh. Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2024, về công tác CDS, đồng chí đề nghị các thành viên trong ban chỉ đạo, các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí, nhiệm vụ của năm 2024. Với những tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc rút kinh

ng nghiệm, xác định rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục. Chủ động xây dựng, cập nhật, liên thông, kết nối, chia sẻ các nền tảng số, cơ sở dữ liệu một cách đồng bộ, sự thực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. Trong thực hiện Đề án 06, phải quyết liệt hơn nữa, nhất là nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền người dân nộp hồ sơ trực tiếp. Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương trong thực hiện CDS và Đề án 06.

Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế thúc đẩy tăng trưởng

Chiều ngày 18/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các tỉnh, thành phố về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế (NGKT) thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2024 và những năm tiếp theo. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành.

Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao, trong 36 hoạt động đối ngoại cấp cao từ đầu năm 2024 đến nay, nội dung kinh tế tiếp tục trở thành trọng tâm, mang lại các kết quả cụ thể, thực chất, ký kết được nhiều cam kết, thỏa thuận hợp tác với các đối tác. Quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng, nâng tầm, nâng cấp; nội dung thúc đẩy mở cửa thị trường xuất khẩu, đàm phán FTA, tăng cường thu hút nguồn lực hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao... được chú trọng lồng ghép và cụ thể hóa thành các cam kết, dự án cụ thể trong một loạt động đối ngoại cấp cao. Đối với các địa phương, Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức nhiều đoàn quảng bá ở trong và ngoài nước, hỗ trợ các tỉnh, thành phố ký kết hơn 20 biên bản ghi nhớ với các đối tác quốc tế; đồng thời, hỗ trợ các địa phương vận động thành công UNESCO công nhận 3 di sản thiên nhiên và văn hóa, từ đó nâng số lượng di sản UNESCO lên 68, góp phần tạo thêm nguồn tài nguyên thúc đẩy phát triển du lịch.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ hơn về hạn chế, tồn tại trong triển khai công tác NGKT thời gian qua; nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả công tác NGKT trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao đóng góp tích cực của các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài đối với tăng trưởng kinh tế của đất nước. Trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, để nâng cao hiệu quả công tác NGKT, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; phản công công việc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình, rõ kết quả, rõ sản phẩm; quá trình tổ chức thực hiện phải đôn đốc, kiểm tra, rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công việc. Làm rõ hơn về các đột phá chiến lược và động lực tăng trưởng của đất nước, Thủ tướng mong muốn các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân; tập trung kêu gọi đầu tư, mở rộng thị trường cho các động lực tăng trưởng mới; kết nối các địa phương, doanh nghiệp trong nước với các địa phương, doanh nghiệp nước ngoài; đóng góp tối đa để giữ vững môi trường và cục diện đối ngoại hòa bình, thuận lợi nhất cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ kinh tế theo Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

Đối với các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng yêu cầu nắm bắt thông tin, trên cơ sở đó đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời công tác NGKT; chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, chủ động phản ứng chính sách kịp thời, đề xuất Chính phủ xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền; nghiên cứu giải pháp mới tạo đột phá trong thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo động lực cho phát triển, đặc biệt là các giải pháp kêu gọi đầu tư tài chính, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo; quan tâm phát triển hạ tầng; chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ đó tạo chuyển biến thực chất đối với công tác NGKT.

KIM NGÂN**KỶ HỢP THỨ TÁM...**

(Tiếp theo trang 1)

năm 2023, tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024, dự kiến thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025, chương trình phát triển đô thị thành phố đến năm 2030... Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình, HĐND thành phố đã thông qua các nghị quyết.

TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH...

(Tiếp theo trang 1)

đó là em Vũ Đình Thái, Trường THPT Tây Thụy Anh đạt thủ khoa khối A00 với 29,6 điểm và em Vũ Thu Trang, Trường THPT Đông Thụy Anh, thủ khoa khối C00 với 29,75 điểm. Em Bùi Thọ Thuận, Trường THPT Bắc Đông Quan, á khoa khối A00 với 29,55 điểm. Ngoài ra, em Vũ Thị Yến Chi, Trường THPT Chuyên Thái Bình có tổng điểm các môn thi cao nhất tỉnh với 57,05 điểm, xếp thứ 16 toàn quốc. Tại hội nghị, các em đạt thủ khoa và á khoa đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và của Hội Khuyến học tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao công tác dạy và học tại các nhà trường, đặc biệt nếu cao tinh thần tự học, nỗ lực vượt khó của các em để đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi năm nay. Qua tâm gương của các em, ngành giáo dục muốn lan tỏa phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu để đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024

Trường Đại học Thái Bình là trường đại học công lập đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, thuộc топ đầu của khu vực đồng bằng sông Hồng.

Năm 2024, Trường Đại học Thái Bình xét tuyển 1.656 chỉ tiêu đại học chính quy ở 10 ngành đào tạo gồm: Luật; Kinh tế; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Tài chính - Ngân hàng; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ thông tin; Chính trị học; Quan hệ quốc tế, với mức học phí phù hợp với thu nhập của người dân Thái Bình.

Năm 2024, nhà trường tặng 100 suất học bổng toàn phần, mỗi suất trị giá 50 triệu đồng; 100 suất học bổng bán toàn phần, mỗi suất trị giá 25 triệu đồng và hàng trăm khóa học ngoại ngữ cho thí sinh đăng ký xét tuyển nhập học.

Đặc biệt, trong quá trình học tập, ngay từ năm thứ 2, sinh viên đã được tham gia thực tập, trải nghiệm tại các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu: Samsung, Canon, LG, Honda, Yazaki, Hồng Hải, Molex... với mức hỗ trợ thu nhập của doanh nghiệp lên đến 8 triệu đồng/tháng.

Thời gian đăng ký xét tuyển đợt 1, trước ngày 30/7/2024. Chi tiết, xin liên hệ: Văn phòng Tuyển sinh Trường Đại học Thái Bình (xã Tân Bình, thành phố Thái Bình).

Số điện thoại đường dây nóng: 0989.57.87.56; 0979.69.87.58 Website: tbu.edu.vn.

Trường Đại học Thái Bình - Chất lượng đào tạo Thủ đô, học phí Thái Bình!